



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์one31	ตรวจเยี่ยมรพ. จ.เลย -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว มาที่ท่าอากาศยานเลย เพื่อร่วมกับคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมรพ.ด่านซ้าย และ รพ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมพบปะกับอสม. และวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย พร้อม ผอ.รพ.ใน จ.เลย และคณะให้การต้อนรับ โดยหลังเดินทางกลับจาก รพ.ด่านซ้าย รถนำขบวนของตำรวจ สภ.เมืองเลย เกิดเสียหลักพุ่งข้ามไปอ้อมเลนของถนนและหมุน จนรถยนต์ที่ขับสวนมาชนท้ายรถนำขบวน ทำให้คนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บ 3 ราย รมว.สธ.พร้อมแพทย์ที่ติดตามได้ลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งรพ. ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว	-
ไทยรัฐ	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.ด่านซ้าย และรพ.เชียงคาน จ.เลย ว่า ขณะนี้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานผู้ป่วย 4,503 ราย มีผู้ป่วยสะสม 49,174 ราย เสียชีวิต 64 ราย คาดว่าทั้งปีจะพบผู้ป่วยถึง 130,000 ราย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มงวดระบบเฝ้าระวังโรค ให้สถานบริการทั้งรัฐและเอกชนรายงานเมื่อพบผู้ป่วย เพื่อให้ควบคุมโรคได้ทันเวลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่กำหนด รมรค.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ประสานท้องถิ่นพันสารเคมีกำจัดยุง เตรียมความพร้อมเรื่องการรักษาพยาบาล โดยจัดให้มีแพทย์ที่ปรึกษา มีคู่มือการดูแลรักษา และจัดอบรมแพทย์จบใหม่ ซึ่งส่วนกลางพร้อมสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด	-
ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	ยาลดความอ้วน -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิศ จิรนนท์วัช ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรม พ.ต.อ.ปกรณ์ วะคินรัตน์ นายแพทย์ สบ.5 กลุ่มงานนิติพยาธิวิทยา รพ.ตำรวจ พ.ต.ท.หญิง ภัทรมณ ยงพานิช เกสัชกร สบ.2 กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา ภก.ประพันธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา ออย. และ ภ.ญ. ณ ปภา ศุภศิริ กฤตกุล เกสัชกร เชี่ยวชาญด้านวัตถุเสพติด วิทยาลัยการแพทย์ แถลงผลการตรวจหาสารไซบูทรามินในยาลดความอ้วนที่ น.ส.มรกต เจริญกิจ หญิงแม่ลูกอ่อนใน จ.อ่างทอง สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตมากินแล้วเสียชีวิต ว่า สาเหตุการเสียชีวิตพบว่ามีภาวะปอดบวมน้ำและไขมันพอกตับ พบสารไซบูทรามินที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ขณะที่ดับพบสารพิษสะสมซึ่งชี้ว่าผู้ตายได้รับยาเหล่านี้มานานพอสมควร นอกจากนี้ ยังพบสารอีก 4 ชนิด คือ 1.สารฟลูออออกซิทีน ที่ระงับความหิว เมื่อใช้คู่กับไซบูทรามินจะทำให้เกิดอาการไซบูทรามินซินโดรม ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งชักกระตุก นำไปสู่ใจเต้นผิดจังหวะจนถึงขั้นหมดสติได้ 2.ไฮโดรคลอไรด์โทอะไซด์ เป็นยาขับปัสสาวะ ส่งผลให้โพแทสเซียมต่ำและมีผลต่อการเต้นของ	-

	หัวใจ 3.ยาระบาย และ 4.ยานอนหลับ ที่จะลดอาการท้องผูกของไซบูทรามิน และช่วยให้หลับสบายขึ้น	
เดลินิวส์	<p>นวัตกรรมตรวจเชื้อวัณโรคแฝง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แดลงข่าวการให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงและการพัฒนาชุดทดสอบวัณโรคตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 1.2 แสนคน เสียชีวิตปีละ 1.2 หมื่นราย ในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 20-30 เป็นวัณโรคแฝงหรือวัณโรคที่ไม่มีอาการหรือเป็นวัณโรคในอวัยวะอื่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้คิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการตรวจวัณโรคแฝง ได้แก่ การตรวจวัดปริมาณสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค หรือผู้ที่มีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อย ไม่มีแรง มีไข้ไม่รู้สาเหตุ ผอมลง หรือได้รับยาสเตียรอยด์นาน ๆ ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น รวมทั้งผู้เดินทางไปต่างประเทศตามที่ประเทศปลายทางกำหนดให้มีการตรวจวัณโรคแบบแฝง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุดทดสอบ TB-LAMP เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยวัณโรคแบบมีอาการ โดยใช้เสมหะและสามารถแปรผลได้ไวรู้ผลใน 1 ชั่วโมง ราคาไม่เกิน 200 บาทต่อคน</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในระยะแรกกรมฯ จะสนับสนุนการผลิตน้ำยา TB-LAMP และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวัณโรคได้ด้วยการตรวจ DNAอย่างง่าย</p> <p>พญ.ผลิน กมลวัฒน์ ผอ.สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจวัณโรคแบบเก่าต้องใช้เสมหะในปริมาณมากทำให้ตรวจหาผู้ป่วยได้ยาก ซึ่งวิธี TB-LAMP จะมีความไวมากกว่าการตรวจเสมหะธรรมดา แม้จะมีเชื้อน้อยหรือมีเสมหะไม่มากก็สามารถตรวจเจอเชื้อวัณโรคได้</p>	-
ข่าวสด	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิต การบริโภคอาหาร สภาพแวดล้อม และพันธุกรรม การรักษาประกอบด้วย การรักษาทางยาและการผ่าตัด ผู้ป่วยควรรีบมาพบแพทย์ ภายใน 3 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ ทั้งนี้ ช่วง 3-7 วันแรกที่ป่วยถือเป็นระยะวิกฤต อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ป่วยแล้วสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือขอคำแนะนำจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพต่าง ๆ หรือรพ.ใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพจะช่วยผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีขั้นตอนในการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเร็วที่สุดหลังจากผู้ป่วยสภาวะทางการแพทย์คงที่ เข้าสู่ภาวะปกติ และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องนอนบนเตียง ประโยชน์ของการฟื้นฟูในขั้นตอนนี้ คือ ป้องกันความพิการซ้ำซ้อน</p>	-
ข่าวสด	<p>การเสนอข่าวฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การนำเสนอข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายของนักเรียนหรือวัยรุ่น ไม่ควรด่วนตัดสินว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหาสาเหตุตามหลักวิชาการ และไม่ควรรำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายโดยละเอียด เพื่อป้องกันการเลียนแบบ แนะนำให้มีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน เช่น เน้นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตในช่วงเรียน การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักเรียนรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน การสังเกตพฤติกรรมในโรงเรียนที่มีความเสี่ยง เป็นต้น ส่วนแนวทาง</p>	

	การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นให้ใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง	
มติชน เว็บไซต์ Amarintv เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	<p>ร้องเรียนรพ.ห้วยยอดฉีดเซรั่มแก้พิษงูซ้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นางสุพิศ ทองแท้ อายุ 49 ปี ชาวบ้าน ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมญาติ เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง ว่า นายจรัส ชุ่นสั้น อายุ 68 ปี บิดา ถูกงูเห่ากัดข้อเท้าด้านขวา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นำส่ง รพ.ห้วยยอด พร้อมแจ้งให้แพทย์ ทราบว่าโดนงูเห่ากัด แต่รพ.ล้างบาดแผล ให้กินยาแก้ปวด และให้นอนพักดูอาการ ระบุว่าผู้ป่วยไม่มีอาการบ่งชี้ว่าโดนงูกัดจึงไม่ฉีดเซรั่มแก้พิษงูให้ ระหว่างนอนดูอาการ ผู้ป่วย ปวดท้องและแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงจึงให้ยาธาตุน้ำขาว กระทั่งวันที่ 4 ก.ค. บาดแผล เริ่มเปื่อยมีเนื่อรอบแผลตาย แพทย์จึงฉีดเซรั่มแก้พิษงูให้และตัดเนื้อตาย แต่อาการไม่ ดีขึ้น จนวันที่ 15 ก.ค. ต้องเข้าห้องไอซียู แพทย์แจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือด สมองเริ่ม ตายบางส่วน และกำลังไตวาย</p> <p>ด้าน นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผอ.รพ.ห้วยยอด ยืนยันว่าได้ทำการรักษาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากการถูกงูกัด และรักษาบาดแผลตั้งแต่แรก ส่วนอาการไตวาย สมองตาย ไม่ได้มาจากงูกัด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งโดยปกติแล้วการถูกงูกัดมี โอกาสติดเชื้อได้ง่ายอยู่แล้ว เพราะในพิษงูมีเชื้อหลายตัว</p> <p>นายสมัคร ต้นกุลโรจน์ ประธาน อสม. อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในฐานะตัวแทน อนุกรรมการการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการตาม ม. 41 กล่าวว่า กรณีนี้ได้ มีการพูดคุยกันทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว ส่วนการช่วยเหลือยังไม่ได้สรุปเพราะต้องรอดูการรักษา ผู้ป่วยก่อน โดยสสอ.ห้วยยอดเป็นตัวกลางในการประสานติดตามเรื่องนี้ เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย</p>	-
เดลินิวส์	<p>พัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางกมล วัฒนยั้งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้าน ส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทีมขับเคลื่อน ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สื่อสารสุขภาพบอกต่อผู้อื่นได้ มีเป้าหมาย 6 ข้อ คือ 1.มี การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกตำบล 198 ตำบล 2.มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมระดับดีมากขึ้นไป อย่างน้อย 1 แห่งต่อ 1 ตำบล 3.มีโรงเรียนสุขบัญญัติ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75 โดยเน้นพฤติกรรมกินผัก ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ 4. รพ.สต.มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาระดับ 1 5.อสม.มี HL.&HB. และ 6.นักเรียน มี HL.&HB. ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 75</p>	-
เดลินิวส์	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน พื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารเพิ่มสูงขึ้น สสจ.ตรังได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ สถานศึกษา หรือในที่ที่มีการทำ กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมอาหารกล่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เลือกร้านอาหารตามเกณฑ์ Green Food Good Taste ส่วนกรณีที่สั่งอาหารกล่องจำนวนมาก ควรแยกสั่งจากหลาย ๆ ร้าน ระยะเวลาการปรุงเสร็จจนถึงบริโภคไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ไม่ควรราดกับข้าวลงบนข้าวโดยตรง ควรเลือกเป็นอาหารแห้ง และบนกล่อง บรรจุอาหาร ต้องติดป้ายแสดงสถานที่ผลิตวัน เวลาที่ผลิตและบริโภค และเลือกน้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาด</p>	-
ข่าวสด	<p>โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น นายอำเภอเมืองขอนแก่น และนายกเทศมนตรีนคร</p>	-

	ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพ โภชนาการ และความสะอาดของอาหาร และสถานที่สำหรับจัดเตรียมอาหารให้กับเด็กนักเรียน พบว่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ และคำนึงถึงความสำคัญของอาหารกลางวัน	
--	--	--



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch